



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ และกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถนะและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ทราบดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้ตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมื่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิ มีมติเห็นชอบให้จัดจ้างผู้ผ่านเลือกสรรแล้ว

อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะถือว่าผู้ที่ผ่านการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานจ้าง หรืออาจพิจารณาให้พ้นจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรณีที่ได้จัดจ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บัญชีรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ มาตย์ไตร	๐๐๑	ลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๒	นายคำรณ โรยโรสง	๐๐๒	
๓	นายศักดิ์นรินทร์ จำปามาศ	๐๐๕	
๔	นายจรัญ มีขำนาญ	๐๐๓	
๕	นายนิทัศน์ อิ่มกมล	๐๐๖	